

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม และเรื่องกระทู้ถาม

ต่อมา มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๙ (๒) ขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา คือ รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสิทธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาศึกษา เรื่อง “การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ” (ระเบียบวาระที่ ๕) หลังจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) นางสาวสุปราณี จันทรมาศ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุนและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) นางสาวนารี เพียงตา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา เทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) นายสมเกียรติ บุญทอง (ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน) และนางสาวจิราภรณ์ ดันติวงศ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ชี้แจง ประกอบการเสนอรายงานฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควรและผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา พิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายตวง อันทะไชย) ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ โดยมีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร ประธานคณะกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

(โปรดพลิก)

ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา (นายตวง อันทะไชย) ได้เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๐ (๒) ขอให้นำระเบียบวาระที่ ๔.๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ และระเบียบวาระที่ ๔.๔ มารวมพิจารณาไปในคราวเดียวกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานของที่ประชุมจึงได้ดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไปพร้อมกัน ดังนี้

๑. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญห การอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๒)

๒. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๓)

๓. รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว (ระเบียบวาระที่ ๔.๔)

หลังจากประธานคณะกรรมการฯ (นายตวง อันทะไชย) ได้ชี้แจงประกอบ การเสนอรายงานฯ ทั้งสามฉบับข้างต้นแล้ว มีสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร และประธานคณะกรรมการฯ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ ทั้งสามฉบับ ดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภาครั้งนี้ ไม่มีเรื่องเสนอใหม่ และเรื่องอื่น ๆ โดยในระหว่างการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา เสร็จแล้ว และเรื่องที่ค้างพิจารณาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ ประธานของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา



(นางวรวรัตน์ อติแพทย์)

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๓

<http://www.senate.go.th>